



มูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคม Thailand - The Gifted and Talented Foundation (TGT)

เป็นคนดี มีปัญญา สร้างคุณประโยชน์

“เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 736 ของประกาศกระทรวงการคลังฯ”

ประกาศรับสมัครนักเรียนรับทุนเข้าค่ายหัวแหลม 2568

HUALAEM SUMMER CAMPS 2025 อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ระหว่างวันที่ 6-19 เมษายน และ 21-29 เมษายน 2568

มูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคม มีปรัชญาการพัฒนาหัวแหลม ให้พวกเราได้พัฒนาเป็นคนดี มีปัญญา และสร้างแต่สิ่งที่เป็นคุณ มีประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และ ต่อทุกสิ่งทีแวดล้อมทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต

ค่ายหัวแหลมให้ความสำคัญกับการพัฒนาแบบองค์รวมและต่อเนื่อง และการเป็นผู้มีสำนึกในการทำประโยชน์ให้ผู้อื่น ให้นักเรียนเป็นผู้ลงมือทำ เรียนรู้ลึกซึ้งด้วยตนเอง มีความรอบรู้ และมีเป้าหมาย ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ฝึกการทำประโยชน์ให้ผู้อื่นและส่วนรวม เพิ่มศักยภาพและความสามารถในการคิดและการใช้ภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น สามารถเรียนรู้ ค้นคว้าและใช้หนังสือที่เป็นต้นฉบับได้ มีศักยภาพและความสามารถในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างแท้จริง



นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกและจะได้รับทุนเข้าพัฒนาในค่ายหัวแหลม เป็นค่าเล่าเรียน ค่าเอกสาร ค่าที่พัก ค่าอาหาร ตลอดจนการเข้าค่าย นักเรียนสามารถเตรียมเงินส่วนตัวเพื่อเป็นค่าขนม ค่าซักรีดเสื้อผ้า ใช้จ่ายของส่วนตัวอื่น ๆ ได้



กำหนดการรับสมัครขอรับทุนเข้าค่ายหัวแหลม

รับสมัคร วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2568
หมดเขต วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568
ประกาศผล วันจันทร์ที่ 3 มีนาคม 2568
ยืนยันเข้าค่ายภายใน วันพุธที่ 19 มีนาคม 2568
กำหนดวันเข้าค่าย

ค่าย-1 วันอาทิตย์ที่ 6 ถึง วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2568
ค่าย-1 เปิด 14.00 น. วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน 2568
และค่าย-1 ปิด 14.00 น. วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2568
BREAK วันเสาร์ที่ 19 บ่าย ถึง เช้า วันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2568
นักเรียนบางคนอยู่ต่อ
ค่าย-2 วันจันทร์ที่ 21 ถึง วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568
ค่าย-2 เปิด 14.00 น. วันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2568
ค่าย-3 วันศุกร์ที่ 25 ถึง วันอังคารที่ 29 เมษายน 2568
ค่าย-3 ปิด 14.00 น. วันอังคารที่ 29 เมษายน 2568



คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน

นักเรียนหัวแหลมเดิมสมัครขอรับทุนเพื่อพัฒนาต่อเนื่อง และ
นักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 / ม.2 / ม.3 / ม.4 ปีการศึกษาปัจจุบัน (2567)
เป็นนักเรียนที่มีลักษณะเหมาะกับการพัฒนาเป็นเด็กหัวแหลม
ดังต่อไปนี้
เป็นคนลงมือทำ ชอบคิดเพื่อทำ และทำด้วยตนเอง
คิดถึงประโยชน์ของส่วนรวม ชื่นชมกับความสำเร็จของผู้อื่น
พร้อมเปิดใจกับสิ่งใหม่ แข็งแรง มีพลัง กล้าลอง กล้าทำสิ่งใหม่ สิ่งที่
แตกต่าง
มีความสามารถมาก ในการคิด ในการทำ มีคุณภาพ มีความลึกซึ้ง มีความแตกต่าง
พร้อมฝึกเป็นผู้มีขบวนการศึกษา การเรียน และ การรู้ ได้ด้วยตัวเอง
กล้าลดการกวดวิชา ลดการพึ่งพาอาศัยผู้อื่นในการเรียน
เป็นคนที่ทำได้อย่างต่อเนื่อง
มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 3.20



นักเรียนใหม่ จะมาค้นพบศักยภาพและความสามารถของตนเอง และพัฒนาขบวนการคิด ขบวนการเรียนรู้ ขบวนการใช้ภาษาอังกฤษแบบหัวแหลม และนักเรียนจะเรียนต่อเนื่อง 2 หลักสูตร HD-1 และ HE-1 **ในค่าย-1** ระหว่างวันที่ 6 - 19 เมษายน 2568

หลักสูตร Hualaem Development-1 (HD-1)

นักเรียนทำกิจกรรมค้นพบตัวเองและปรับสู่การเรียนรู้แบบหัวแหลม

หลักสูตร Hualaem English Enhancement-1 (HE-1)

นักเรียนจะเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการคิดการใช้ภาษาอังกฤษแบบหัวแหลม

นักเรียนหัวแหลมเดิม - พี่ๆ เพื่อนๆ น้อง ๆ หัวแหลม จะกลับมาบ้านหัวแหลม-เชียงใหม่ มาอยู่ด้วยกัน มาเรียนรู้และพัฒนาต่อเนื่องด้วยกัน มาช่วยกันจัดค่ายและดูแลน้อง ๆ รุ่นใหม่ที่มาจากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ และพบกับพี่หัวแหลมที่ทำงานแล้ว ที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัย ที่นัดแนะกลับมาบ้านหัวแหลม

นักเรียนหัวแหลม-ต่อเนื่อง (นักเรียนเก่า) จะสมัครขอรับทุน ในกลุ่มหลักสูตร บทบาท ดังต่อไปนี้

(สามารถตรวจรายชื่อ หลักสูตร บทบาท ที่สามารถสมัคร ได้จาก FB Hualaem TGT Foundation)

ในกลุ่มหลักสูตร Hualaem Academy - พวกเราสามารถเลือกหลักสูตร HA-1 หรือ HA-3

ในกลุ่มหลักสูตร Hualaem Development - พวกเราสามารถเลือกหลักสูตร HD-3, HD-4

ในกลุ่มหลักสูตร Hualaem English Enhancement - พวกเราสามารถเลือก HE-3, HE-4

ในกลุ่มหลักสูตร Hualaem Services (หัวแหลมสร้างคุณประโยชน์)

พวกเราสามารถเลือก บทบาท พี่ทีมประกาศค่าย พี่จัดทีมจัดบ้าน ผู้ช่วยพี่จัดทีมจัดบ้าน พี่ TA พี่ TA Assistant พี่ทีมค่าย ผู้ช่วยพี่ทีมค่าย พี่ทีมในห้องเรียน ผู้ช่วยพี่ทีมในห้องเรียน

(ดูตารางที่แนบ - กลุ่มหลักสูตร บทบาท และข้อเขียนที่ต้องใช้)



การสมัคร

- นักเรียนที่สนใจสมัครขอรับทุน ส่งอีเมลล์ ขอไฟล์สมัครทุนไปที่ contact@hualaem.or.th
- ส่งสมัครทางอีเมลล์ มาที่ contact@hualaem.or.th พร้อม แนบไฟล์-เอกสารสมัครเป็น Microsoft Excel, Microsoft Word
- ไม่รับเอกสาร-ไฟล์ ที่แชร์ ทาง Google Drive หรือ ใน format อื่น เช่น pdf, page, google doc

เอกสาร-ไฟล์ การสมัคร

1. Microsoft Excel ไฟล์สมัครขอรับทุนเข้าค่าย Hualaem Summer Camps 2025:
ไฟล์ 1B-1 นักเรียนเก่า 2568 หรือ ไฟล์ 1A-1 นักเรียนใหม่ 2568
2. Microsoft Word ไฟล์ ใบข้อเขียนสมัครขอรับทุนเข้าค่าย Hualaem Summer Camps 2025
3. Microsoft Word ไฟล์ ใบข้อเขียนสมัคร หลักสูตร-หัวแหลมสร้างคุณประโยชน์ ในบทบาทผู้ช่วยครู
4. ใบอนุญาตจากพ่อ แม่ หรือ ผู้ปกครอง ให้เข้าค่าย Hualaem Summer Camps
5. รูปสี (เห็นเต็มตัว ถ่ายจากมือถือได้)
6. ใบแสดงผลการเรียน เช่น ปพ.1



การตอบยืนยันการได้รับเอกสาร – จะมีการตอบยืนยันให้ผู้สมัครว่า หรือสอบถามทางอีเมลล์หรือ โทร 02-2593570 หรือ ติดต่อ พี่ ทีมประกาศค่าย

มาตรการความปลอดภัย - นักเรียนทุกคนที่จะเข้าค่ายต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดแล้ว ให้ดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงก่อนมาค่าย และ ตรวจ ATK ก่อนเดินทางมาค่าย 2 วัน

การเดินทางมาค่าย การเดินทางเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้

นักเรียนจะเดินทางไป-กลับระหว่างบ้านกับค่าย โดยมากกับผู้ปกครอง หรือ ครูที่โรงเรียน หรือ มาพร้อมเพื่อน ๆ (เดินทางด้วยตัวเอง) นักเรียนที่เดินทางเป็นหมู่คณะ ให้ติดต่อกับโรงเรียนซึ่งจะสามารถจัดรถและครูมาส่งและรับกลับได้

